

"อนุทิน" ขอให้เวิร์กฟอร์มโฮม 7 วัน หลังกลับจากภูมิลำเนาปีใหม่- สลับคนมาทำงาน ลดเสี่ยงแพร่โควิด

นำเสนอเมื่อ : 29 ธ.ค. 2564

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.64 เวลา 08.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการเตรียมพร้อมหลังประชาชนเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับจากภูมิลำเนา หลังเทศกาลปีใหม่ว่า จากกรรับฟังแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุขหรือ โดยผู้ที่รับผิดชอบสถานการณ์แนะนำว่า ถ้าเป็นไปได้ **ขอให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานพิจารณาการเวิร์กฟอร์มโฮม** หรือพิจารณาบริหารจัดการคนมาทำงานเป็นชุดๆ ไป **พยายามทำพร้อมกันทีเดียวทั้งหมด** เพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งตนก็เห็นว่าดี มีเหตุผล เพราะเมื่อเราเดินทางมาจากภูมิลำเนา เดินทางไปโน่นมานี่ ก็ควรมาเผ่าสังเกตุอาการของตัวเอง ถ้าทุกคนทำได้แบบนี้ ก็จะมีความปลอดภัย

ด้านนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอในกรมถึงการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า คาดว่านายกรัฐมนตรียุจะนำขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขมาหารือในที่ประชุมกรม. เพราะเราได้มีการเสนอจากทัศน์และจำลองขอมูลต่างๆ ขณะเดียวกัน สธ. จะขอความร่วมมือกับประชาชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมโควิด เพราะหากทุกคนปฏิบัติตามสถานการณ์ก็จะเป็นไปตามฉากทัศน์ที่เราจำลองไว้ อย่างไรก็ตามแมสสายพันธุ์โอมิครอนจะมีอาการไม่รุนแรง ความรู้สึกในภาพรวมแต่เราจะไม่ให้กระทบกับความเชื่อมั่นและความรู้สึกประชาชนในภาพรวม ถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดก็จะสร้างความเชื่อมั่นในการเปิดประเทศได้

เมื่อถามว่า หลังปีใหม่ เราจะมีมาตรการเรื่องเวิร์ค ฟอร์ม โฮม อย่างไร นายสาธิต กล่าวว่า เรามีมาตรการอยู่แล้วและวันที่ 4 ม.ค.65 เราจะนำมาตรการมาประเมินอีกครั้ง เพราะเชื่อว่าช่วงเทศกาลปีใหม่เราจะหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโอมิครอนได้ยากขึ้น ดังนั้นหลังเทศกาลปีใหม่หากใช้มาตรการทำงานที่บ้านก็จะลดการแพร่ระบาดได้มากขึ้น ซึ่งในส่วนของการให้เวิร์ค ฟอร์ม โฮม มากที่สุด ในส่วนของภาคเอกชนเราได้ขอความร่วมมือไปแล้ว ถ้าช่วยปฏิบัติตามก็จะเป็นประโยชน์

เมื่อถามว่า กำหนดระยะเวลาในการเวิร์ค ฟอร์ม โฮมไว้ประมาณเท่าไร นายสาธิต กล่าวว่า หลังเทศกาลปีใหม่ไม่เกิน 2 สัปดาห์เราจะทราบตัวเลขผู้ติดเชื้อ จะพบตัวเลขฉากทัศน์ที่เกิดขึ้น หากเราร่วมด้วยช่วยกันดี หลังปีใหม่ประมาณ 10 วัน ตัวเลขไม่ก้าวกระโดด มาตรการก็จะเบาลง

เมื่อถามต่อว่า การปฏิบัติตัวของคนไทยหลังเทศกาลปีใหม่ ควรอยู่ในระดับไหน นายสาธิต กล่าวว่า จะกำหนดในช่วงสัปดาห์หน้า เพราะพฤติกรรมของคนก็อันมานาน แต่ตัวเลขที่แสดงในปัจจุบันยังไม่พบ ตนคิดว่าช่วงหลังปีใหม่ 1-2 วันจะทราบ เพราะที่ผ่านมามาตรการที่ออกมาถูกละเลยไปสมควร

เมื่อถามว่า มองว่าเหตุการณ์จะไม่ซ้ารอยเหมือนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมาใช่หรือไม่ นายสาธิต กล่าวว่า แมจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่จะไม่เป็นปัญหาเหมือนครั้งหลังเดือนเม.ย.เมื่อปีที่แล้ว เพราะอาการไม่มีความรุนแรง ในขณะที่เดียวกันเราก็ได้เตรียมพร้อมในเรื่องการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่มีการฉีดวัคซีน และเป็นกลุ่มเสี่ยง จะติดเชื้อมากขึ้น เราจึงได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว ในโรงพยาบาลภาคีเครือข่ายของกทม. ที่จะมีการดูเรื่องการเปิดเรียนของเด็กๆ ควบคู่ไปด้วย

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก สยามรัฐ

- siamrath.co.th/n/309320
- siamrath.co.th/n/309308